

แผนงาน : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 25 (สะสม 1,625 หน่วย) (จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ประเภทที่ 1 ใหม่ 446 หน่วย)			
สถานการณ์ /ข้อมูล พื้นฐาน	<p><b>Situation</b> : ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ มีภาระจากโรคที่ป้องกันได้ และข้อจำกัดของงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ ระบบบริการสุขภาพขับเคลื่อนด้วยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำ พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม</p> <p><b>Baseline</b> : ปี 2562 รวม 1,179 หน่วย</p>			
ยุทธศาสตร์/ มาตรการ	1. พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ	2. พัฒนากำลังคนในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	4. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และการอภิบาลระบบ
กิจกรรม หลัก	<p>1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ</p> <p>2. ขยายผลการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ในโรงพยาบาลขนาด F2 / F3 และ รพ.สต. L ที่ผ่าน 5 ดาว</p> <p>3. ขยายผล กำแพงเพชร โมเดล ในพื้นที่ของ รพ. ขนาด A S M1</p>	<p>1. สนับสนุนการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ อบรมระยะสั้นแพทย์ทั่วไปด้านเวชศาสตร์ครอบครัว</p> <p>2. พัฒนาสมรรถนะคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>3. พัฒนารูปแบบและการบริหารอัตรากำลัง</p> <p>4. พัฒนารูปแบบการสร้างใจ</p> <p>5. ประเมินและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสำหรับอบรม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/คณะผู้ให้บริการปฐมภูมิ</p> <p>6. สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและ พัฒนาระบบปฐมภูมิ ระดับเขตสุขภาพ</p>	<p>1. พัฒนารูปแบบการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชน</p> <p>3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบาย และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและประชาชน</p>	<p>1. ขับเคลื่อน พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562</p> <p>2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>3. ทบทวนแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ</p> <p>4. วางระบบติดตามและประเมินผล</p> <p>5. กำหนดทิศทาง สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย สู่การขับเคลื่อนอย่างบูรณาการจากหน่วยงานและภาคีต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ จัดบริการ และการสนับสนุนรูปแบบต่าง ๆ</p>
ระดับ ความสำเร็จ	<p><b>ไตรมาส 1 (3 เดือน)</b></p> <p>- จังหวัด / เขตสุขภาพ มีแผนการจัดตั้งหน่วยบริการ ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 10 ปี</p>	<p><b>ไตรมาส 2 (6 เดือน)</b></p> <p>- หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ผ่าน 3S) แจ้งยืนยันขอขึ้นทะเบียน ร้อยละ 15 (ตาม พรบ.)</p>	<p><b>ไตรมาส 3 (9 เดือน)</b></p> <p>- มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ผ่าน 3S) ร้อยละ 20 ของแผนการจัดตั้งระดับเขตสุขภาพ 10 ปี</p>	<p><b>ไตรมาส 4 (12 เดือน)</b></p> <p>- มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ผ่าน 3S) ร้อยละ 25 ของแผนการจัดตั้งระดับเขตสุขภาพ 10 ปี</p>